

Số: /BC-BCĐ

Thanh Lòa, ngày tháng 9 năm 2023

## **BÁO CÁO**

### **Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động Nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm”**

Thực hiện công văn số 2217/BCĐ ngày 22/8/2023 của Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện Cao Lộc về việc báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị định số 02/2013/NĐ-CP ngày 03/1/2013 của Chính phủ quy định về công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. UBND xã Thanh Lòa báo cáo như sau:

## **I. CÔNG TÁC THAM MƯU, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo**

Những năm qua (2013 - 2023), việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam có sự phối hợp đồng bộ hiệu quả giữa các cấp, các ngành trong việc triển khai các kế hoạch, đề án về công tác gia đình và thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình đã được cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm; các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai và duy trì, nhân rộng đã hạn chế thấp nhất tình trạng bạo lực gia đình tại xã. Nhân dân đã nhận thức được bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật; kiên quyết phòng, chống bạo lực gia đình và vận động bà con, Nhân dân trong thôn, xóm thực hiện. Các hoạt động truyền thông đạt chất lượng, hiệu quả đảm bảo sâu, rộng về nội dung, đa dạng về hình thức, đối tượng hướng ưu tiên cho nhóm nam giới tham gia xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

UBND xã đã triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong công tác gia đình hàng năm, xây dựng kế hoạch phối hợp với các đoàn thể, các thôn tuyên truyền hưởng ứng ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, ngày Gia đình Việt Nam 28/6, tuyên truyền Luật phòng, chống bạo lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân gia đình... các tiêu chuẩn xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa, các nội dung xây dựng văn hóa nông thôn mới.

## **II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN**

### **1. Kết quả thực hiện Đề án của Ban Chỉ đạo công tác gia đình**

Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể, sự hưởng ứng của cán bộ đảng viên và nhân dân nên công tác triển khai, tuyên truyền về gia đình và phòng, chống BLGD trên địa bàn xã tiếp tục được chú trọng. BCĐ công tác gia đình xã đã tham mưu tổ chức tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức, tập trung tuyên truyền nội dung “Xây dựng nhân cách con người Việt Nam từ giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình”. Nội dung PCBLGD bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, các quy định của pháp luật phù hợp với từng nhóm đối

tượng. Các ban ngành đoàn thể là thành viên BCD công tác gia đình xã đã tích cực phối hợp triển khai các hoạt động của ngành mình, lồng ghép tuyên truyền với các nội dung như: Ủy ban MTTQ xã tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” phong trào xây dựng Nông thôn mới, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Hội liên hiệp phụ nữ xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện xây dựng gia đình theo 04 chuẩn mực “No ảm, bình đẳng, hạnh phúc, tiến bộ” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Tiếp tục phát động đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, Đề án “Giáo dục bà mẹ nuôi dạy con tốt” trên cơ sở đó phát huy tính chủ động của hộ gia đình, vai trò nòng cốt của phụ nữ, tích cực tham gia phòng, chống các tệ nạn xã hội, giảm thiểu các vụ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em.

## **2. Công tác tuyên truyền**

Ủy ban nhân dân xã đã làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, huyện của đất nước, trong đó có Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hàng năm. Tập trung tuyên truyền về lịch sử, ý nghĩa Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề, khẩu hiệu riêng và các hoạt động của Việt Nam nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc nhằm nâng cao nhận thức của tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc để từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam. Tuyên truyền về các chính sách, pháp luật và việc thực hiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về an sinh xã hội, xây dựng gia đình no ảm, tiến bộ, hạnh phúc.

Trong 10 năm đã tuyên truyền qua các buổi họp, sinh hoạt của xã, thôn, qua hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, lồng ghép với các buổi họp, sinh hoạt... của xã, thôn được 80 cuộc với khoảng hơn **10.000** lượt người nghe, nhìn. Treo được 20 khẩu hiệu, băng zôn, biển... có nội dung liên quan đến công tác Gia đình. Đăng tải trên Trang thông tin điện tử của xã được 3 tin, bài.

## **3. Tổ chức hội thảo, hội nghị tập huấn, tọa đàm, diễn đàn, cuộc thi, hội thi, hội diễn, liên hoan, các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch**

Hàng năm phối hợp và tham gia đầy đủ các đợt tập huấn, hội thi do cấp trên tổ chức và các hoạt động văn hóa, văn nghệ do xã tổ chức.

## **4. Việc huy động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm**

Do đặc thù là xã vùng III, trên địa bàn xã chưa có doanh nghiệp hay công ty nào hoạt động trên địa bàn xã, do đó việc huy động kinh phí tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 hằng năm là không có. Nguồn kinh phí chủ yếu dựa vào ngân sách nhà nước cấp hàng năm theo quy định. Việc tổ chức các hoạt động chủ yếu do các hội, đoàn thể ở xã, thôn tổ chức với quy mô nhỏ và chưa được thường xuyên.

## **5. Công tác kiểm tra, giám sát**

Hàng năm UBND xã tổ chức kiểm tra các hoạt động công tác gia đình nói chung được lồng ghép với các buổi tổ chức Tọa đàm ngày 08/3; 20/10; ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11... tại các thôn.

### **III. ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÁC ĐỘNG CỦA ĐỀ ÁN; CƠ CHẾ PHỐI HỢP, LỒNG GHÉP THỰC HIỆN ĐỀ ÁN**

#### **1. Đánh giá hiệu quả tác động của Đề án**

Qua 10 năm triển khai thực hiện Đề án, với trách nhiệm đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động tại nội bộ cơ quan, đồng thời thường xuyên theo dõi, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các thôn, phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn xã tuyên truyền các hoạt động nhân ngày Ngày Quốc tế Hạnh phúc diễn ra trên địa bàn xã. Cùng với đó, hoạt động tuyên truyền về công tác này đã được quan tâm, tuyên truyền hiệu quả. Qua đó, đã góp phần không nhỏ làm chuyển biến sâu sắc về nhận thức của tổ chức, cá nhân, gia đình và toàn xã hội về Ngày Quốc tế Hạnh phúc để từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam.

#### **2. Cơ chế phối hợp, lồng ghép thực hiện Đề án**

Bên cạnh đó, trong những năm qua, đã có rất nhiều các buổi tuyên truyền, nói chuyện chuyên đề, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng được thực hiện. Căn cứ tình hình thực tế đã tổ chức hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hàng năm; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tổ chức trao đổi, tọa đàm, các buổi sinh hoạt và nói chuyện chuyên đề về hạnh phúc, yêu thương và chia sẻ, xây dựng gia đình hạnh phúc, về kỹ năng sống để xây dựng gia đình hạnh phúc, vì sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới, chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi, bảo vệ và chăm sóc trẻ em..., lồng ghép vào nội dung hoạt động của các Câu lạc bộ tại cơ quan, cơ sở; tổ chức Ngày hội hạnh phúc, tổ chức lễ mừng các cặp vợ chồng cao tuổi tiêu biểu hạnh phúc, bền vững..., lồng ghép trong sinh hoạt câu lạc bộ, Mô hình phòng, chống bạo lực gia đình, sinh hoạt thôn, thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân. Công đoàn viên chức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, nhân viên, đoàn viên.

Các hoạt động nhân ngày Quốc tế Hạnh phúc đã tạo nên hiệu ứng tích cực trong đời sống nhằm tôn vinh những giá trị tinh thần tốt đẹp của nhân dân ta. Ngày 20/3 hàng năm đang dần trở thành dịp để các gia đình sum họp, quây quần, trao cho nhau sự quan tâm. Nhắc nhở mọi người về tình yêu thương và sự đồng cảm trong cuộc sống, đặc biệt là với những người gặp khó khăn và bất hạnh. Nhắc nhở về việc tôn trọng và đối xử bình đẳng với mọi đối tượng trong mọi hoàn cảnh, môi trường sống, học tập, làm việc và cống hiến. Những năng lượng tích cực, tạo động lực để phấn đấu, nỗ lực, vượt qua những giới hạn của bản thân và khát khao sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Động lực để sẻ chia những tri thức, hiểu biết và kinh nghiệm để cùng nhau xây dựng một cộng đồng tốt đẹp hơn. Từ đó, người dân tích cực tham gia vào các hoạt động của xã hội, cộng đồng để hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc, giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển bền vững của xã.

## **IV. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM**

### **1. Tồn tại, hạn chế**

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, về mặt nhận thức, đã có sự tham gia vào cuộc của cấp ủy Đảng, chính quyền đến cơ sở và cộng đồng đối với việc hưởng ứng tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Xuất hiện các tổ chức, cá nhân có nhiều hoạt động tích cực góp phần mang lại hạnh phúc cho gia đình, dòng họ và cộng đồng, như: Tích cực tham gia đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng nhà tình thương, nhà tình nghĩa; trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học... và nhiều hoạt động thiện nguyện khác. Góp phần quan trọng trong việc giảm thiểu tình trạng bạo lực gia đình tại xã.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: Một số thôn chưa quan tâm đúng mức đến công tác triển khai Đề án cũng như tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Việc triển khai, tuyên truyền chủ yếu tập trung vào thời gian cao điểm; nội dung, hình thức chưa thật sự phong phú và hấp dẫn; đại đa số nhân dân chưa quan tâm nhiều để tiếp nhận thông tin, ý nghĩa của Ngày Quốc tế Hạnh phúc. Mặt khác, tài liệu triển khai, tuyên truyền thực hiện Đề án còn ít nên cơ sở gặp không ít khó khăn để tìm ra các hình thức tuyên truyền mới, lôi cuốn. Việc đầu tư kinh phí, nguồn lực tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) còn hạn chế. Do đó, xã chưa tổ chức được việc khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt Đề án, mà thường lồng ghép khen thưởng vào dịp tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm Ngày Hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 hàng năm.

### **2. Nguyên nhân hạn chế, yếu kém**

Cán bộ phụ trách lĩnh vực công tác gia đình còn kiêm nhiệm nhiều việc, chưa được tham gia đầy đủ các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ về văn hoá gia đình .

Công tác tuyên truyền còn hạn chế cả về hình thức và nội dung.

Kinh phí cho công tác gia đình và tổ chức các hoạt động Ngày gia đình Việt Nam còn nhiều hạn chế.

Một số gia đình chưa nhận thức hết tầm quan trọng của việc tuyên truyền phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức lối sống. Do trình độ dân trí còn thấp, chưa đồng đều, điều kiện đi lại của một số thôn còn gặp nhiều khó khăn nhất là vào mùa mưa, các hộ gia đình sống rải rác nên phần nào có khó khăn cho công tác tuyên truyền. Nội dung tuyên truyền về lĩnh vực gia đình và phòng, chống BLGD còn hạn chế.

## **V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT**

**1.** Đề nghị cấp các tài liệu tuyên truyền về Ngày Quốc tế Hạnh phúc như: Five Mp3, Mp4, sách, tờ rơi, kịch bản phát thanh - truyền hình ....

**2.** Thực hiện đa dạng các hoạt động tuyên truyền, không chỉ trên các phương tiện thông tin đại chúng mà quan tâm tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền thông qua hệ thống tuyên truyền viên cơ sở, thông qua hình thức thi văn nghệ, thể thao.

3. Thường xuyên tập huấn nhiều hơn nữa hoặc có thể tổ chức đi học tập kinh nghiệm cho các đồng chí hoạt động ở thôn và các thành viên BCD xã để có kiến thức, nghiệp vụ vững vàng, tổ chức tốt các hoạt động đạt kết quả cao hơn.

Trên đây là báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Đề án “Tổ chức các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 hằng năm” trên địa bàn xã Thanh Lòa./.

***Nơi nhậ***

- Phòng VH TT huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên BCD;
- Lưu VT, VHXH.

**TRƯỞNG BAN**

**PHÓ CHỦ TỊCH UBND XÃ**  
**Vi Văn Hiền**

